

นักวิชาการจีนและต่างประเทศบรรลุ “ฉันทามติหนี่ชาน” สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก



การประชุมหนี่ชานด้านอารยธรรมโลกครั้งที่ 5 (Fifth Nishan Forum on World Civilizations) ซึ่งประกอบด้วย การอภิปรายย่อยกว่า 30 หัวข้อครอบคลุมอารยธรรมในทุกสมัยและทุกประเทศ ได้ปิดฉากลงแล้วเมื่อช่วงบ่ายของ วันที่ 27 กันยายน ที่เมืองซีฟู่ มณฑลซานตง โดยนักวิชาการ 263 คน จากกว่า 20 ประเทศและภูมิภาค ได้บรรลุ ฉันทามติร่วมกันว่า การหลอมรวมและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ จะส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่ง อนาคตของมนุษยชาติ

งานประชุมครั้งที่ 5 นี้ จัดโดยรัฐบาลประชาชนมณฑลซานตง ภายใต้แนวคิด “ร่วมชะตา ผสานวัฒนธรรม เพื่อการ หลอมรวมอารยธรรมและชุมชนแห่งอนาคตของมนุษยชาติ” ซึ่งนอกจากแนวคิดหลักดังกล่าวแล้ว ยังประกอบด้วย แนวคิดย่อยอีก 3 แนวคิด กล่าวคือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และการแสวงหาหนทางสู่ชุมชนแห่งอนาคตของมวล มนุษยชาติ” “หน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมเปิดรับยุคใหม่ของอารยธรรมมนุษย์” และ “การปกป้องมรดกทาง วัฒนธรรมและชุมชนแห่งอนาคตของมวลมนุษยชาติ”

โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน ประธานการประชุมได้นำกล่าวปฏิญญาการหลอมรวมอารยธรรมเพื่อชุมชนแห่งอนาคต ของมนุษยชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฉันทามติของเหล่านักวิชาการทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่ต่างชี้ว่า ท่ามกลางสถานการณ์โลกและประเด็นต่าง ๆ บนโลกที่มีความซับซ้อนนั้น ไม่มีชาติใดหรือรัฐใดที่สามารถอยู่อย่าง โดดเดี่ยวได้ และไม่มีอารยธรรมใดที่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยลำพัง การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านอารยธรรมมนุษย์และการพัฒนาสันติภาพของโลก การ พุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ที่มีความ หลากหลาย

กง เจิ้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการประจำมณฑลซานตง และผู้ว่าการมณฑลซานตง กล่าวสุนทรพจน์ว่า “กา รประชุมหนี่ชานครั้งที่ 5 ได้ประสานพลังแห่งความคิด ยกระดับการหลอมรวมพลัง มีส่วนช่วยในการบรรลุฉันทามติ ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ” นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่า ในฐานะที่เป็น บ้านเกิดของจื่อและเม่งจื่อ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดพิธีสำคัญต่าง ๆ มณฑลซานตงพร้อมที่จะสนับสนุนภูมิปัญญาจากที่

อื่น ๆ ใช้ความได้เปรียบทางวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ และเสริมสร้างแบรนด์ของงานประชุมหนีซานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้ว่าการมณฑลซานตงยังได้แสดงความหวังว่า อารยธรรมต่าง ๆ จะสามารถรักษาความหลากหลาย ตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งอนาคตของมนุษยชาติร่วมกันต่อไป

ที่มา: รัฐบาลประชาชนแห่งมณฑลซานตง

ลิงก์ภาพประกอบข่าว:

<http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320817>

<http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=320818>

AsiaNet 75504